



Vụ kiện có thể ảnh hưởng đến quyền lợi của quý vị. Vui lòng đọc kỹ.

Mục Đích của Thông Báo Này

Thông báo này thông báo cho quý vị về một vụ kiện tập thể chống lại Bộ trưởng Y Tế Tiểu bang Louisiana và Sở Y Tế Louisiana. Quý vị có thể là thành viên của tập thể này hoặc là người có thể quan tâm đến lợi ích của các thành viên tiềm năng trong tập thể. Vui lòng đọc toàn bộ thông báo này.

Mô Tả Ngắn Gọn về Vụ Kiện

Vụ kiện tập thể này nhằm mục đích cải thiện các dịch vụ sức khỏe tâm thần hiện có và được cung cấp cho trẻ em cũng như thanh thiếu niên dưới 21 tuổi đang hưởng Medicaid. Vụ kiện, A.A. et al. kiện Abraham, đã được nộp lên tòa án quận liên bang ở Quận Trung tâm của Tiểu bang Louisiana (Middle District of Louisiana) vào ngày 7 tháng 11 năm 2019 (mã số vụ kiện: 19-00770-BAJ-SDJ). Vụ kiện cáo buộc rằng Sở Y Tế Louisiana đang vi phạm Đạo Luật Medicaid khi không cung cấp các điều phối chăm sóc đặc biệt, dịch vụ hành vi chuyên sâu và dịch vụ xử lý khủng hoảng cho những người hưởng Medicaid dưới 21 tuổi có tình trạng sức khỏe tâm thần hoặc khuyết tật. Vụ kiện cũng cáo buộc rằng Sở Y Tế Louisiana đã vi phạm Đạo Luật Người Khuyết Tật Hoa Kỳ (Americans with Disabilities Act, hoặc ADA) và Đạo Luật Phục Hồi (Rehabilitation Act) vì tiểu bang đã không cung cấp các điều phối chăm sóc đặc biệt, dịch vụ hành vi chuyên sâu và dịch vụ xử lý khủng hoảng cho những người hưởng Medicaid dưới 21 tuổi bị khuyết tật về sức khỏe tâm thần và điều đó khiến những người hưởng có nguy cơ bị đưa đi điều trị không cần thiết trong bệnh viện và cơ sở tâm thần.

Vào ngày 30 tháng 11 năm 2023, Thẩm Phán Brian A. Jackson đã xác nhận vụ kiện này là một vụ kiện tập thể thay mặt cho:

Tất cả thanh thiếu niên đủ điều kiện hưởng Medicaid dưới 21 tuổi ở Tiểu Bang Louisiana có vấn đề về sức khỏe tâm thần hoặc rối loạn hành vi và được bác sĩ được cấp phép hành nghề đề nghị Điều Phối Chăm Sóc Đặc Biệt, Dịch Vụ Xử Lý Khủng Hoảng và Dịch Vụ Hành Vi Chuyên Sâu để khắc phục hoặc cải thiện rối loạn của họ.

Thẩm Phán Jackson đã chỉ định Southern Poverty Law Center (SPLC), National Health Law Program (NHeLP), Trung Tâm Luật và Công Bằng Kinh Tế Quốc Gia (NCLEJ), và Quyền của Người Khuyết Tật Tiểu bang Louisiana làm cố vấn pháp lý cho tập thể. Luật sư của tập thể muốn nghe ý kiến của quý vị nếu quý vị cho rằng mình là thành viên của tập thể hoặc quý vị bị ảnh hưởng bởi vụ kiện này.



Nếu quý vị hoặc trẻ mà quý vị chăm sóc là người hưởng Medicaid dưới 21 tuổi không thể nhận Medicaid tại nhà hoặc các dịch vụ sức khỏe tâm thần hoặc sức khỏe hành vi tại cộng đồng, vui lòng liên hệ với Southern Poverty Law Center tại:

Quét mã QR này hoặc gọi số 1-800-358-2337